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วันที่ 1 สิงหาคม ทันทีที่นายสมศักดิ ์ หมมวง รองปลัดกระทรวงคมนาคม แถลงขาวเปิดแผนฟ้ืนฟู ขสมก. ดวยการ

ปรับลดคาใชจาย โดยปลดพนักงานลงเหลือ 7,500 คน จากปัจจุบัน 14,000 คน

ขสมก.แทบจะลุกเป็นไฟ พนักงานตางพากันตัง้ขอสังเกตวา นายสมศักดิ ์ ออกมาแถลงขาวในฐานะใด ทัง้ๆที่ บอรด

ขสมก.ชุดเดิมไดแตงตัง้นายยุกต จารุภูมิ เป็นรักษาการผูอํานวยการ ขสมก.ไปแลว

เหตุใดนายสมศักดิ ์ ถึงยังไมยุติบทบาทรักษาการ ผอ.ขสมก. และเหตุใดนายยุกต จารุภูมิ รักษาการ ผอ.ขสมก.คน

ใหมจึงไมออกมาทําหน าที่ เสียงรํ่าลือสะทอนมาวา นายยุกต เป็นแคตุกตาตัง้ขึ้นเพื่อหวังลดกระแสปมปัญหาตางๆที่

หมักหมมบานปลายกลายเป็นคดีความรุมเรา ขสมก. อยางหนัก ในชวงที่นายสมศักดิ ์ นัง่แทน ผอ. ขสมก.เพียงแค

3 เดือน

“แคน้ี ขสมก.ก็รอนเป็นไฟแลว หากนายสมศักดิ ์กลับมาอีกครัง้ อนาคต ขสมก.คงมืดมน“ หน่ึงในเสียงสะทอนจาก

พนักงาน ขสมก.

สําหรับความคืบหน าของการจัดซื้อ โครงการจัดซื้อรถโดยสาร เอ็นจีวี 489 คันตามขอกําหนดของ ปปช.ใหใชราคา

กลางเดิมวงเงิน 3,387 ลานบาทซึ่งเป็นราคาที่บริษทัเบสทริน กรุป จํากัดชนะประมูลเมื่อครัง้ที่แลว จะไปอางอิงหรือ

ไปใชราคาอื่นไมได

นายสมศักดิ ์ แถลงในวันเดียวกัน วาขณะน้ีอยูระหวางนํารางเงื่อนไขประกวดราคา(ทีโออาร) ขึ้นเว็บไซตเพื่อรับฟัง

ความคิดเห็นตัง้แตวันที่ 26 ก.ค.ถึงวันที่ 1 ส.ค. ถาไมมีเอกชนรายใดมีขอคัดคานก็จะเปิดขายเอกสารประกวดราคา

ในวันที่ 7 ส.ค. น้ี หากไมมีเอกชนเขายื่นซื้อซองราคา ขสมก.ก็ลมโครงการจัดซื้อ

ปรากฏวาเมื่อวันที่ 30 ก.ค.บริษทั แมโขงเทคโนโลยี่ จํากัด ไดยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็นซึ่ง ขสมก. ไดลงเลขรับ

ที่ 8459 ประทับตราตรวจรับเอกสารเมื่อวันที่ 1 ส.ค.โดยมีเน้ือหาอยางยอๆ 2 ประเด็น

1.การกําหนดราคากลางในครัง้น้ีแตกตางจากราคากลางของรางขอบเขตของงานและรางเอกสารประกวดราคา ใน

ครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 เป็นจํานวนเงินถึงกวา 600 ลานบาท บริษทัฯใครขอทราบเหตุผลของการกําหนดราคากลางที่
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แตกตางกันในครัง้น้ีและหากไมมีเอกชนรายใดสามารถเสนอราคาที่ตํากวาราคาที่กําหนด จะดําเนินการอยางไรตอไป

และ 2.ในขอกําหนดเรื่องการตรวจรับรถโดยสารฯจะเสร็จสมบูรณก็ตอเมื่อไดผานการจดทะเบียนและชําระภาษีจาก

กรมการขนสงทางบกแลวและผานการตรวจรบัจากคณะกรรมการตรวจรบัรถโดยสารเรยีบรอยแลวนัน้ หากเกดิกรณี

เหตุสุดวิสัย หรือเหตุประการใดๆที่คณะกรรมการตรวจรับ ไมตรวจรับรถโดยสาร หรือมีการบอกเลิกสัญญาไมวาจะ

เกิดจากกรณีใดๆจะทําใหรถโดยสารฯที่ผานการจดทะเบียนและชําระภาษีแลวกลายเป็นรถมือสองหรือไม และอาจ

เป็นเหตุทําใหเสียทรัพย(รถโดยสารฯ)เสื่อมคาลงไปหรือไม ลงชื่อนายสุรดิษฐ สีดามาตย กรรมการบริษทัแมโขงเท

คโนโลยี่ จํากัด

ปรากฏวาความคิดเห็นดังกลาว ไมมีเสียงตอบรับจาก ขสมก.โดยเฉพาะนายสมศักดิ ์ ซึ่งเมื่อครัง้เปิดใหมีการรับฟัง

ความคิดเห็น ทีโออาร ครัง้ที่แลวนายสมศักดิ ์ไดนําเน้ือหาความคิดเห็นเปิดเผยตอสาธารณะชน แตครัง้น้ีกลับเก็บ

เงียบ

ฝายกฎหมายของบริษทั เบสทริน กรุป จํากัด โดยนายสุนทร ชูแกว ตัง้ขอสังเกตวา เมื่อ ขสมก.เปิดโอกาส รับฟัง

ความคดิเหน็และขอเสนอแนะตาง ๆอยางเปิดเผยแลว แตขสมก.กลบัละเลย ไมเผยแพรสูสาธารณะ การกระทาํเชนน้ิ

มีอะไรซอนเรนหรือไม หรือเพื่อที่จะตองการใหราคาที่บริษทั เบสทริน กรุป จํากัด เคย ชนะราคาเป็นราคาที่ไมมีผู

ประกอบการสนใจประมูล เพื่อที่จะไดใชเป็นเหตุกลับไปใชราคากลางใหมที่

จํานวนเงินสี่พันลานเศษหรือไม?

หากมีเจตนาเชนนัน้จริงแลว ก็ยอมทําใหรัฐตองสูญเสียงบประมาณโดยไมจําเป็น การกระทําเชนน้ีอาจจะกอใหเกิด

ความเสียหายตามมาและตองมีผูรับผิดชอบแนนอน” ทนายสุนทรกลาว

สําหรับเรื่องการเพิกถอนทะเบียนรถยนตโดยสารจํานวน 292 คัน ทนายสุนทรกลาววา ถาดูจากเอกสาร ประกาศ

นายทะเบียนเรื่องยกเลิกการจดทะเบียนรถจํานวน 292 คัน ลงนามโดยนายสนิท พรหมวงษ นาย ทะเบียน

ประจํากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน มีใจความยอๆวา

“เน่ืองจากนายทะเบียนไดรับแจงจาก ขสมก.ตามหนังสือที่ ขสมก.651/2560 ลงวันที่ 8 เมษายน 2560 วา สัญญา

ระหวาง ขสมก.กับบริษทั เบสทริน กรุป จํากัด ไดสิน้สุดลงไมมีนิติสัมพันธตอกันรวมทัง้ ใบเสร็จรับเงินที่ออกใหเป็น

เท็จจึงขอใหขนสงทางบกยกเลิกการจะทะเบียนรถโดยสารฯทัง้ 292 คัน”

ทนายสุนทรกลาวอีกวา ขอใหดูลําดับเวลาแลวจะเห็นวา ขสมก. ดําเนินการไมถูกตองเพราะ ขสมก.มีการแจง บอก

เลิกสัญญามายังบริษทั เบสทรินกรุป จํากัดเพียงครัง้เดียวคือวันที่ 12 เมษายน แต ขสมก.กลับมี หนังสือแจงไปยัง

กรมการขนสงทางบกตัง้แตวันที่ 8 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นเวลากอนที่จะมีการบอกเลิก สัญญาวา ขสมก.กับบริษทัฯ

ไดสิน้สุดลงไมมีนิติสัมพันธตอกันแลว

ทัง้ๆที่ในขณะนัน้สัญญาระหวาง บริษทัเบสทริน และ ขสมก. ยังไมไดมีการบอกเลิก การดําเนินการของ ขสมก.จึง



เป็นการแจงขอความที่ไมถูกตองไปยังกรมการขนสงทางบก จนเป็นเหตุให นายทะเบียนไดประกาศยกเลิกการจด

ทะเบียนรถจํานวน 292 คันดังกลาว กอใหเกิดความเสียหายแก บริษทัเบสทริน ซึ่งฝ ายกฎหมายกําลังพิจารณา

ดําเนินการเรียกรองความเสียหายที่เกิดขึ้น

การดําเนินการดังกลาวในเรื่องน้ีเห็นไดอยางชัดเจนวา ขสมก. มีเจตนาที่จะยกเลิกการรับโอนรถจาก บริษทัเบสทริน

ซึ่งอาจมีผลทําให ขสมก เสียเปรียบในการตอสูคดีกับบริษทั เบสทริน กรุป จํากัด ในคดี พิพาทที่ศาลปกครองกลาง

เพราะเน่ืองจาก ขสมก ไดมอบอํานาจใหบริษทั เบสทริน กรุป จํากัด ไปทําการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์ในรถยนต

เป็นชื่อของ ขสมก ถือเสมือนหน่ึง ขสมก. ไดตรวจรับมอบรถยนตจาก บริษทั เบสทริน กรุป จํากัด ไปแลวโดย

ปริยายและโดยชอบดวยกฎหมาย

เรื่องน้ีนายสมศักดิ ์ทราบดี เห็นไดจากการใหสัมภาษณของนายสมศักดิ ์ที่เคยบอกไววาการราง TOR ฉบับ ใหมตองมี

การแกไขเรื่องน้ี เพราะการจดทะเบียนรถยนตโดยสารให ขสมก. มีผลตามกฎหมาย ดังนัน้การที่ ขสมก. ไดเรงรีบ

แจงหนังสือไปยังกรมการขนสงทางบกเพื่อยกเลิกการโอนทะเบียนรถ อาจเป็นความ พยายามที่หวังจะลบลางการจด

ทะเบียนเพื่อหวังผลทางคดีปกครองหรือไมอยางไร?

ทนายสุนทรกลาวอีกวา ประเด็นตอมาการที่นายสมควร นาสนม ประธานกรรมการตรวจรับรถและทดสอบรถ

โดยสารไดลงนามในบันทึกขอความ ที่ ข.ผอก.ฝรอ.1 005/2560 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติคาใช

จายและขออนุมัติเก็บคาโดยสารจากประชาชนผูใชบริการ เพื่อเป็นรายไดขององคการ ขสมก. ตามสัญญาซื้อขายระ

หวาง ขสมก.กับเบสทรินเลขที่ ร.50/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ขอ 7 การสงมอบรถยนตโดยสาร จะตอง

เป็นรุนที่ผานการทดสอบรถยนตโดยสารตัวอยาง มีกําหนดระยะเวลา 3 วัน ตอเน่ือง

ขสมก.ไดนํารถโดยสารไปวิ่งใหบริการประชาชน ตัง้แตเวลา 04.00-22.00 น. ใชพนักงานขับรถ ของ ขสมก.และเจา

หน าที่ดานเทคนิคของกรมการขนสงทางบก และมีผูแทนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง พนักงานกลุมงานซอมบํารุงและคณะกรรมการตรวจรับและทดสอบรถโดยสาร โดยมีรถโดยสารตัวอยาง

เพื่อการตรวจสอบ จํานวน 10 คัน ดังน้ีเขตการเดินรถที่ 1 และ 2 เขตละ 2 คัน เขตการเดินรถที่ 3 และ 4 เขตละ

3 คัน

ทนายสุนทรกลาววา การที่ ขสมก นํารถยนตโดยสารไปทดลองใชงานจริง ตอหน าสักขีพยานที่มีหน าที่สวน

เกี่ยวของจากหลายหนวยงาน และมีการเรียกเก็บเงินคาบริการจากประชาชนจริงนัน้ ทีมกฏหมายเบสทรินพิจารณา

พบวา ขสมก.ไดเขาใชประโยชนในรถโดยสารตามสัญญาขอ 7 แลว จึงถือวาเป็นการตรวจรับมอบรถโดยสารดัง

กลาวโดยปริยายแลว ตามสัญญาขอ 8 จึงหมายความวา ขสมก. ไดยอมรับในรถโดยสารแลววา สามารถใชงานและ

ใหบริการไดจริงสมดังวัตถุประสงคสําคัญของการทําสัญญาแลว

มหากาพยรถเมลเอ็นจีวี. ยังคงดําเนินตอไปไมทีทาวาจะสิน้สุด สมเพศเวทนาก็แตประชาชนคนโหนรถเมลก็คงตอง



โหนรถเมลเนาๆกันตอไป


